

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, คาดวอลุ่มบางหลังหลายตลาดหยุดทำการ**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในวันนี้ คงเคลื่อนไหวไม่มากนัก และปริมาณการซื้อขายจะเบาบาง เนื่องจากหลาย ๆ ตลาดหยุดทำการในวันนี้ เนื่องในเทศกาลอีสเตอร์

\*เขนร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 10 วัน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขาย ช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากกลุ่มนักเก็งกำไรขายเขน หลังเปิดเผยข้อมูล เศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ และจากความหวังที่ว่า จะมีวิธีการทูตยุติเหตุ รุนแรงในยูเครน

\*ความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน ซึ่งทำให้มีแรงซื้อเขนนั้น ผ่อนคลายลงบ้างเมื่อวานนี้ หลังจากสหรัฐ, รัสเซีย, ยูเครน และสหภาพ ยุโรป เรียกร้องให้มีการยุติเหตุรุนแรงในทันที

\*ข้อมูลของสหรัฐ บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบ จากสภาพอากาศที่หนาวจัด โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของ สหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อน ทรงตัวอยู่ที่ใกล้เคียงกับก่อนเกิดภาวะถดถอย และภาค การผลิตในเขตมิด-แอตแลนติก ขยายตัวมากขึ้นในเดือนเม.ย.

\*นายอีฟส์ เมอร์ซ สมาชิกสภาบริหาร ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวว่า การแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของยูโร จะทำให้เกิดปฏิกิริยาจากอีซีบีอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ขณะที่นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี ระบุว่า การแข็งค่าของยูโร เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้อีซีบีผ่อนคลายนโยบาย

\*คาดว่าภาวะซื้อขายจะซบเซาในวันนี้ โดยตลาดการเงินในฮ่องกง, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี และ สหรัฐจะปิดทำการในวันนี้ เนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ นอกจากนี้ ตลาด ฮ่องกงและออสเตรเลีย จะปิดทำการอีก 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 21 เม.ย.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.212 บาท

\*08.48 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.18/20 จาก 32.16/19 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.17/21 จาก 32.15/17 เมื่อวาน  
\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.45/49 จาก 102.38 เมื่อวาน  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3813/15 จาก 1.3814 เมื่อวาน

"บาทเช้านี้ก็มีย่อราคาม่าบ้าง หลังจากที่แข็งค่ามาในช่วงกลางสัปดาห์ แต่วันนี้ น่าจะไม่มีอะไรมาก เพราะตลาดอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็หยุดทำการ แล้วบ้านเราก็เพิ่งผ่านช่วงวันหยุดมา ก็ยังไม่กลับมาเต็มที่" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา คาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 32.15-32.25 โดยแรงขาย ทำกำไรระยะสั้น อาจจะเข้ามากดตันเงินบาทบ้าง แต่คงไม่มากนัก เพราะทิศทางของ กระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้าเอเชียในช่วงนี้ ยังคอยหนุนอยู่

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้